

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษะข่าวเกษตร
๒. อบรมผู้สอบบัญชีสหกรณ์
๓. กรมตรวจบัญชีจ้บมือสภารวิชาชีพบัญชีฯ
๔. เกษตรฯรูกสงปัญหาสหกรณ์/สั่งกสส.ดำเนินคดีผู้ทุจริต
ลุยแผนฟื้นฟูสหกรณ์
๕. ตั้งบอร์ดพัฒนางานสอบบัญชี คุมเข้มสหกรณ์
๖. เกษตรฯตั้งป้อมควบคุมปัจจัยการผลิตพืช
๗. กรมการข้าว แนะนำชวานาที่ปลูกข้าวไปแล้ว ใช้เทคนิค
๘. เศรษฐกิจเกษตร: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไบเบิกทางสู่ตลาดโลก
๙. กรม.ขยายเวลา ช่วยเกษตรกร กระทบภัยแล้ง
๑๐. กรม.ยึดเวลาโครงการสร้างรายได้เกษตรถึงส.ค.
๑๑. เร่ขายข้าวแอฟริกาใต้๗.๖แสนตันโกยหมื่นล.

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ

แนวหน้า
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
คมชัดลึก

เกาะ: ข้าวเกษตร

๒๕ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558....**○** ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นำประชาชนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี พร้อมรับชมสารคดีการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาฐานด้านการผลิตถ่านไบโอดีเซล และการทำเกษตรแบบผสมผสาน....**○** กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ข้าว) หมู่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเมื่อวันก่อน....**○** สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการ สหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีนางสาวยาใจ ไวยายาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่จะขยายผลให้มีการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์และ กิจกรรมสหกรณ์เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จำนวน 80 คน เข้าร่วมสัมมนา....**○** ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีความรู้ความเข้าใจการสหกรณ์ เกิดการจัด การเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งผลให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด....**○** นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัด เชียงใหม่ มอบไก่ให้แก่เกษตรกร ความโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประตูทางคำเชียงใหม่ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ อำเภอหางดง และอำเภอ สันทราย เมื่อวันก่อน....**○** โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพิ่มอาหารโปรตีนสำหรับบริโภคในครัวเรือน รวมถึงสร้างขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองอย่างยั่งยืนตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์....**○**

“กิด ทางไทย”

อบรมผู้สอบบัญชีสหกรณ์

๕๕ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ ๕ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมครึ่ง จ.ศรีสะเกษ ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ไทย

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้มีการพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้มีศักยภาพที่ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้มีความก้าวหน้าและช่วยพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เติบโตต่อไป.

๒๑ กรมตรวจบัญชีจับมือสภาวิชาชีพบัญชีฯ

กรมตรวจบัญชีจับมือสภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมร่างมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ เน้นพัฒนาคุณภาพผู้สอบบัญชี หวังสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบสหกรณ์ ใน 3 ประเด็นหลักคือ ด้านแรกเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยเน้นให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชี มีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC) ดังนั้น จึงจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีจะต้องมีการอัปเดตความรู้

และการนำไปใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรมีกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพผู้สอบบัญชี ให้เหมาะสมก่อนขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีสหกรณ์ เห็นว่าควรกำหนดเงื่อนไขสำคัญให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงิน ต้องมีคุณสมบัติทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และประเด็นที่ 3 เกี่ยวกับการกำกับดูแลสหกรณ์ ต้องมีกระบวนการกำกับดูแลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประสานความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดีภายในองค์กร มีการจัดทำงบการเงินที่โปร่งใสและมีคุณภาพ ตลอดจนมีการกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกสหกรณ์และสาธารณชนโดยทั่วไป”

■ เกษตรฯ รุกสร้างปัญหาสหกรณ์/สังกส.ดำเนินคดีผู้ทุจริต

ลุยแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าแผนฟื้นฟูกิจการเยี่ยวยาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่เป็นจำกัด พร้อมส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งดำเนินคดีกับผู้ทุจริตในสหกรณ์การเกษตรสตรีโนนสะอาด จำกัด

กษ : นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยมีการพิจารณาแผนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ และขอนแก่น ซึ่งมีผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน

นายอำนาจ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์การเกษตรแม่เป็น จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ โดยจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหา เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะทำงานเข้าไปแก้ปัญหาตามแผนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์โดยเร่งด่วน ซึ่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยเหลือและดำเนินการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลัก 2 ด้าน คือ การรวบรวมมันสำปะหลังเพื่อการแปรรูปจำหน่าย และธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (น้ำมันเชื้อเพลิง) ซึ่งให้เริ่มดำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินคดีและกฎหมาย กระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเพื่อให้สามารถเรียกทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ ในส่วนที่มีการทุจริตกลับคืนมา

นายอำนาจ กล่าวว่า สำหรับการเยียวยาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่เป็น จำกัด ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากที่สหกรณ์มีปัญหา โดยให้เร่งสำรวจความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้ทราบความเป็นอยู่ของสมาชิก และต้องการให้ช่วยเหลือด้านใดบ้าง โดยให้จัดลำดับความสำคัญของความเดือดร้อน และเร่งด่วนในการเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้จังหวัดนครสวรรค์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกร จะติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์แม่เป็น จำกัด อย่างต่อเนื่อง

นายอำนาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่มีการแก้ไขปัญหาสหกรณ์การเกษตรสตรีโนนสะอาด จำกัด จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสหกรณ์มีการดำเนินการไม่โปร่งใส ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทั้งในเรื่องความเป็นมาของสหกรณ์ การบริหารจัดการของสหกรณ์ ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยขณะนี้คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ได้สืบข้อเท็จจริงจากหลายฝ่ายแล้ว และจะเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ทุจริตในส่วนการกำกับดูแลและการแก้ไขปัญหา ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประสานความร่วมมือกับระดับจังหวัดในการสำรวจข้อมูลสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ตั้งบอร์ดพัฒนา งาน 'สอบบัญชี' คุมเข้มสหกรณ์

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ขึ้น เพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ประสิทธิภาพผู้สอบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกำกับการสอบบัญชีและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์และการเสริมสร้างระบบการเงินการบัญชีของสหกรณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละระดับจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีของแต่ละสหกรณ์ที่มีขนาดที่แตกต่างกัน และผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับประเภทสหกรณ์และขนาดสหกรณ์ โดยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งอนาคตจะต้องมีการตรวจเยี่ยมสหกรณ์และงานของผู้สอบบัญชีภาครัฐและเอกชน เป็นเรื่องของงานวิชาชีพที่ต้องควบคุมคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส และเกิดความเข้มแข็งภายในสหกรณ์

๕๓

เกษตรตั้งป้อมควบคุมปัจจัยการผลิตพืช

เกษตรฯตั้งป้อม 6 มาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตด้านพืช ปกป้องเกษตรกรจากกลโกงพ่อค้า หวังให้ได้รับปุ๋ย สารเคมีเกษตร เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้แล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลายพื้นที่ยังถูกคุกคามจากพ่อค้าที่ฉวยโอกาสหลอกลวงขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่อยอดคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน โดยปัญหาปุ๋ยปลอม สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชปลอม และเมล็ดพันธุ์พืชเสื่อมคุณภาพส่วนใหญ่เล็ดลอดไปสู่เกษตรกรผ่านระบบขายตรงราคาถูก และพ่อค้าเร่ขาย ซึ่งมีช่องแฉกของแถมดึงดูดใจเกษตรกรหากซื้อปริมาณมาก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และให้สินเชื่อด่วน นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนยังโดนบังคับซื้อปัจจัยการผลิตจากสถาบันการเงิน และมีผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ชุมนุมซื้อปัจจัยการผลิตจากพ่อค้าแล้วนำมาขายให้เกษตรกร ทั้งยังมีการโฆษณาขายสินค้าบางชนิดที่ไม่บังชีวีว่าเป็นปุ๋ยหรือเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรผ่านทางทีวี เว็บไซต์และวิทยุ ทำให้เกษตรกรเข้าใจว่า สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง และพบการจำหน่ายสารปรับปรุงดินโดยมีการโฆษณาชวนเชื่อ ทำให้เกษตรกรเข้าใจผิดว่าเป็นปุ๋ยที่สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตมากด้วย

กรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตด้านพืช 6 มาตรการ เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั่วประเทศ ให้ได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน คือ

1. มาตรการควบคุมโดยออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน
2. มาตรการควบคุมการนำเข้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
3. มาตรการควบคุมการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ
4. มาตรการประชาสัมพันธ์
5. โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q shop) และโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายและควบคุมการโฆษณาให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่โอ้อวดจนเกษตรกรเข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้า

ซึ่งคาดว่าทั้ง 6 มาตรการนี้ จะช่วยปกป้องเกษตรกรจากการถูกเอาเปรียบ และช่วยให้ได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน นำไปใช้แล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน

“สำหรับกรนำเข้า ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุมต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรก่อน โดยผู้ประกอบการต้องนำสินค้าที่นำเข้า ผลิตและจำหน่ายมาขอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรด้วย เพื่อควบคุมมาตรฐานของสินค้าว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่จะนำเข้า ต้องผ่านการตรวจสอบจากด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรก่อน จึงจะสามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ซึ่งด่านตรวจพืชจะตรวจสอบ ทั้งเอกสารใบอนุญาต ใบกำกับสินค้า ทะเบียน และสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้วยทั้งสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

นอกจากนั้น ยังได้ติดตามตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยจะตรวจเครื่องมืออุปกรณ์การผลิต ใบอนุญาต ทะเบียน ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการจำหน่าย และสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังมอบหมายให้สารวัตรเกษตรและเครือข่ายสารวัตรเกษตรกว่า 400 คน ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยจะตรวจการจำหน่าย การจัดร้าน ใบอนุญาต ตรวจสินค้า และฉลาก พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจากการตรวจสอบสถานที่ผลิตและจำหน่ายด้วย

นายอนันต์กล่าวอีกว่า กรมวิชาการเกษตรได้มีแผนเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ร.บ.วัตถุอันตราย และและ พ.ร.บ.พันธุ์พืช ฉบับแก้ไขปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเมล็ดพันธุ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 8,000 คน ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 5,000 คน พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเกษตรกรเลือกซื้อและใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เป้าหมาย 10,000 คน ทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปและเกษตรกรทุกภูมิภาคเป้าหมายกว่า 200,000 คนด้วย

“ส่วนโครงการร้าน Q shop ได้มุ่งยกระดับร้านค้าให้ได้มาตรฐาน และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,495 ร้าน และปีนี้มีเป้าหมายส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การตลาดเพื่อลูกค้า ส.ก.ส. ร้านค้าในโครงการบัตรสินค้าเกษตรกร และร้านค้าอื่นๆ เข้าสู่มาตรฐานร้าน Q Shop เพิ่มอย่างน้อยอำเภอละ 1 ร้าน และอนาคตจะขยายเป็นตำบลละ 1 ร้านด้วย และมีผู้ประกอบการผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพแล้ว 3 ราย” นายอนันต์กล่าว

อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกรมสอบสวนคดีพิเศษ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายและควบคุมการโฆษณาให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่โอ้อวดจนเกษตรกรเข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้า โดยระหว่างปี 2555-2558 สามารถดำเนินการจับกุมผู้ผลิตและจำหน่ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายจำนวน 48 ราย หรืออายัดของกลาง 8,070 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 300 ล้านบาท เป็นคดีปุ๋ย จำนวน 35 ราย น้ำหนัก 8,000 ตัน มูลค่า 258 ล้านบาท และจับกุมผู้ผลิตวัตถุอันตรายปลอม 13 ราย ของกลาง 70 ตัน มูลค่า 42 ล้านบาท

กรมการข้าว แนะนำนาที่ปลูกข้าวไปแล้ว ใช้เทคนิค ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ช่วยประหยัดการใช้น้ำได้ไม่ต่ำกว่า 30%

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/59 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากปริมาณของน้ำสะสมหรือน้ำต้นทุน ในเขื่อนมีน้อย ประกอบกับฝนที่ตกลงมาที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติมาก ทำให้อยู่ในภาวะวิกฤติจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม

ดังนั้น เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวจึงควรชะลอออกไปจนกระทั่งฝนเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะนี้ก็มีสัญญาณที่ดีที่ฝนเริ่มตกกระจายในหลายพื้นที่

แต่สำหรับเกษตรกรที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวไปแล้วนั้น กรมการข้าวขอแนะนำให้หันมาปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำโดยวิธีเปียกสลับแห้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวในสภาวะน้ำขลประทานมีจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยปกติการทำนาเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีขังน้ำไว้ในนาตลอดฤดูปลูกจึงต้องใช้น้ำประมาณ 1,200-2,000 ลบ.ม./ไร่/ฤดู แต่วิธีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง สามารถประหยัด

การใช้น้ำลงได้จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-50

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ที่กรมการข้าวได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับการเพาะปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดน้ำเท่านั้น วิธีการดังกล่าวยังช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการสูบน้ำเข้าแปลงนาที่สำคัญการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งเป็นการกลั่นข้าว ช่วยกระตุ้นการเพิ่มรากข้าวให้ดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ใส่ปุ๋ยน้อยลง สามารถประหยัดต้นทุนการทำนาได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกรมการข้าวได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำโดยวิธีเปียกสลับแห้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด โดยมอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรที่ได้มีการปลูกข้าวนาปีแล้ว มาจัดทำแปลงสาธิต สำหรับเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาดูงานและนำแนวทางไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองต่อไป



กระแสความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และใส่ใจการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือ "ออร์แกนิก" (Organic) ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเติบโตมากขึ้นและมี



มาตรฐาน 'เกษตรอินทรีย์' ไขปมปมทางสู่ตลาดโลก



มูลค่าการค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมี

สินค้า 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว จิง สมุนไพร เครื่องเทศ ชา กล้วยไข่ กล้วยหอม ลำไย และสับปะรด เป็นต้น กลุ่มสัตว์น้ำอินทรีย์ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ ปลาสด กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ได้แก่ สุกร

ไข่ไก่ และนมอินทรีย์ และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ นกฟึ้ง

ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2 ประเภท คือ 1) สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มาจากผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์ เต็มที่ได้ขอการรับรองมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในท้องถิ่น และ 2) สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้าในประเทศและส่งออก ซึ่งต้องการระบบส่งเสริมตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามประเทศผู้นำเข้า หรือบางประเทศยอมรับมาตรฐานและเครื่องหมายรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย

ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งยกระดับหรือเทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ให้เทียบเท่าในระดับระหว่างประเทศ ซึ่งจะ เป็นกลไกช่วยผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยไปอินเตอร์เนชันแนล

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า สินค้าเกษตร



อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเครื่องหมาย Q สีเขียว ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 แต่โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องหมาย “Organic Thailand” ดิฉบนบรรจุภัณฑ์หรือดิฉบนตัวสินค้า เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ใช้อย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานาน และง่ายต่อผู้บริโลกในการสังเกตว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์

แต่การสร้างฉนวนเชื่อมั่นให้กับผู้บริโลกในต่างประเทศยังไม่จบเท่านั้น เพราะ มกฉษ.ยังได้เตรียมแผนจัดทำความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างไทย-ฉิน และระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้เรายังมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (ASEAN Standards for Organic Agriculture : ASOA) โดยพิจารณาจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งนำโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่พิจารณาจัดทำร่างรวมทั้งแผนงานและโครงการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานดังกล่าว

“การส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากล จะทำให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Q และ Organic Thailand เป็นที่รู้จักของประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย พร้อมผลักดันปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าจะทำให้พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต”.

กรม.ขยายเวลา ช่วย‘เกษตรกร’ กระทบภัยแล้ง

กรม.ขยายเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ภัยแล้ง จ้างงาน จัดเตรียมพื้นที่แหล่งน้ำ ซ่อม
สร้างถนน เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอีก
1,173 โครงการ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลัง
การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงเรื่องการ
ขยายมาตรการโครงการสร้างรายได้ช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งว่า กรม.
มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการดังกล่าว
ออกไปถึงปลายเดือนส.ค. ซึ่งแต่เดิมโครงการ
ดังกล่าวมีพื้นที่เป้าหมาย 3,052 ตำบล ใน 58
จังหวัด มีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือน
ก.พ.-มิ.ย. โครงการดังกล่าวมีวงเงินตำบลละ
1,000,000 บาท โดยทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการ
จ้างงาน จัดเตรียมแหล่งน้ำในพื้นที่ ซ่อมถนน
โดยให้แต่ละตำบลคิดงานขึ้นเอง

กรม.ได้รับรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.
ที่ผ่านมาโครงการทั้งหมดมีอยู่ทั้งสิ้น 6,598 โครงการ
เป็นวงเงิน 3,000 ล้านบาทเศษ ซึ่งดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 5,425 โครงการ ยังคงอยู่
ระหว่างดำเนินการ 1,173 โครงการ ซึ่งความล่าช้า
อาจเกิดจากฝนตกในบางพื้นที่ หรือมีการปรับ
รูปแบบของโครงการทำให้ต้องยืดเวลาออกไป
ขณะที่กระทรวงมหาดไทย เสนอให้ทบวง
มติกรม. ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจาก
เงินแข็งป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
โดยให้ทบวงมติที่ใช้ข้อความว่า “ปัญหาภัยแล้ง”
ให้เป็น “ปัญหาภัยพิบัติ” เพื่อการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนครบถ้วนทุกมิติ และกำหนดแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินตรอง
ราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ให้บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน

การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการ
จ้างแรงงานโดยใช้จ่ายเงินจากงบประมาณปกติ
ของส่วนราชการก่อน หากไม่เพียงพอจึงใช้จ่าย
จากเงินตรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งตั้งจ่ายไว้ที่สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จังหวัดละ
10 ล้านบาท กรณีไม่เพียงพอก็สามารถขยาย
วงเงินได้

กรมยืดเวลาโครงการสร้างรายได้เกษตรกรถึง ส.ค.

พ.ล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งต่อไปจนถึง 31 ส.ค.2558 จากเดิมจะสิ้นสุดโครงการในเดือน มิ.ย.นี้ เนื่องจากยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 1.1 พันโครงการ จากการปรับแผนการดำเนินงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคจากปัญหาภัยแล้งต่างๆ ทำให้ต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ระบายข้าวแอฟริกาใต้ 7.6 แสนตัน โกยหมื่นล.

● ไทยดันขายข้าวแอฟริกาใต้อีก 7.6 แสนตัน โกยรายได้เข้าประเทศกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลขายข้าวไปยังตลาดแอฟริกาใต้ปีนี้ได้ถึง 57% รพ.พาณิชย์ข้าวยุโรปมีคุณภาพหวังสร้างความมั่นใจให้เอกชนที่รับซื้อข้าวจากไทย ขณะที่ผู้นำเข้าห้วงตลาดไนจีเรียกำลังซื้อตก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยแพร่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยไปยังทวีปแอฟริกา ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2558 ว่า มีการลงนามในสัญญา (เซ็นเอ็มไอยู) ซื้อขายข้าวระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวในแอฟริกา รวม 11 ฉบับ ปริมาณ 7.65 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 313 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 10,329 ล้านบาท โดยเป็นคำสั่งซื้อเพื่อจำหน่ายในแอฟริกาใต้ 610,500 ตัน และจำหน่ายในประเทศอื่นๆ อีก 1.5 แสนตัน หากพิจารณาเฉพาะในประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อรวมกับการส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ปริมาณ 229,321 ตัน จะทำให้มีปริมาณส่งออกในปีนี้อยู่ที่ 8.4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57%

นอกจากนี้ยังย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการดูแลคุณภาพและมาตรฐานข้าว และยืนยันในคุณภาพข้าวไทย ขณะที่ผู้นำเข้ายังมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณสต็อกข้าวของไทย จึงแจ้งว่าการระบายข้าวจะคำนึงถึงข้าวคุณภาพดีเป็นหลัก และจะไม่มีการทำนโยบายจำหน่ายข้าวอีกในรัฐบาลนี้ ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด

ด้าน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังการลงนามซื้อข้าวนี้เกษตรกรที่เมียมจากไทย ทางภาคเอกชนก็จะเริ่มทยอยส่งมอบข้าวได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นจนถึงปีหน้า โดยราคาข้าวขณะนี้อยู่ที่ตันละ 430 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะส่งออกมาที่แอฟริกาใต้ 6.1 แสน ตัน ที่เหลือส่งไปยังประเทศโมซัมบิก

ส่วนการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำเข้าข้าวแอฟริกา เช่น จากประเทศแอฟริกาใต้ ไนจีเรีย โมซัมบิก แคมอรูนนั้น ทางผู้นำเข้าข้าวได้แสดงความกังวลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลที่มีผลทำให้ตลาดข้าวปั่นป่วน เช่น นโยบายรับจำหน่ายข้าว การระบายข้าวจากสต็อกจำนวนมาก

ที่จะมีผลต่อราคาข้าว เนื่องจากมีปัญหาในการปรับตัวเรื่องของราคา

“เห็นได้ชัดเลยว่าตลาดข้าวในโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ซึ่งแม้ขณะนี้ไม่มีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ก็ยังไม่ส่งผลทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสหภาพหลายข้าวยังมีอยู่มากจากสต็อกรัฐบาลไทยที่มีจำนวนมากถึง 15 ล้านตัน และสต็อกอินเดียที่มีถึง 28 ล้านตัน ทำให้เป็นแรงกดดันต่อราคาข้าว รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน กำลังซื้อจึงชะลอตัวลง ผู้บริโภคหันไปบริโภคธัญพืชอื่นๆ ที่มีราคาถูกกว่าแทน” นายเจริญ กล่าว

ด้าน นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวเสริมว่า นอกจากผู้นำเข้าข้าวยังแสดงความไม่พอใจตลาดไนจีเรียที่มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมัน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันลดลงไปครึ่งหนึ่ง ทำให้มีผลต่อกำลังซื้อที่ลดลงหลังจากค่าเงินของไนจีเรียลดลงไปถึง 50% รวมทั้งผู้นำเข้าข้าวจากแอฟริกายังได้สอบถามกรณีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ว่าไทยจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีในครั้งนี้หรือไม่